

Số: 732/KH-ĐHKTCN

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 8 năm 2023

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa cho sinh viên K59 năm học 2023 – 2024

Thực hiện Công văn số 4337/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2023 – 2024 và Công văn số 3774/ĐHTN-CTHSSV ngày 16/8/2023 của Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa cho sinh viên khóa 59, nội dung cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên (SV) về quyền và nghĩa vụ, ý thức, trách nhiệm của người học trong việc thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành Giáo dục; thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; về chủ trương, chính sách đổi mới của ngành Giáo dục, của Đại học Thái Nguyên và nhà trường trong năm học.

2. Giúp sinh viên hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về rèn luyện, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, v.v...; nắm vững các yêu cầu về chuẩn đầu ra, các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp nhằm thích ứng với các yêu cầu xã hội và vị trí việc làm sau khi ra trường.

3. Việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2023 – 2024 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục với các hình thức phù hợp; nâng cao hiểu biết, khuyến khích người học phát triển tư duy phản biện, giao tiếp hiệu quả và trở thành công dân tích cực; đổi mới hình thức thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá, bảo đảm đạt được các yêu cầu về nội dung; sau mỗi đợt phải tổ chức khảo sát về việc tiếp nhận thông tin của người học, tổ chức thảo luận, viết thu hoạch, đánh giá cuối khóa học.

4. Các nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, chế độ chính sách và các tài liệu tuyên truyền chính thống phải được định kỳ cập nhật và công khai trên website, các phương tiện truyền thông của nhà trường.



5. Yêu cầu sau khóa học sinh viên viết và nộp bài thu hoạch theo yêu cầu của Ban Tổ chức lớp học.

## II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC HỌC

1. Đối tượng: Sinh viên K59.

2. Nội dung: Theo công văn hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2023 – 2024, cụ thể:

a. Quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và HSSV (Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"); các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025"; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 4/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030; Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030"; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường

b. Quán triệt chuyên đề toàn khóa, năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí ý tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Tiếp tục thực hiện việc tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho người học phù hợp với ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của người học trong giai đoạn hiện nay.

c. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan đến người học như:

- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan đến người học được đề cập đến tại Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung (43/2019/QH, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019); Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật

DỰ  
TRU  
ĐẠI  
CỠ T  
ÔNG  
C

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (34/2018/QH14); Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13; Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13; Luật Hình sự 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự 2015; Luật Thanh niên 2020.

- Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội, nâng cao khả năng từ đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực của môi trường mạng. Tiếp tục tăng cường quản lý, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của người học (Theo nội dung Công văn số 454/ĐHTN-CTHSSV ngày 29/3/2021 của Giám đốc ĐHTN), tránh để người học bị lôi kéo tham gia các hoạt động tôn giáo, đa cấp biến tướng, hoạt động gây mất ổn định, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự,...

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông Tỉnh, công an Tỉnh Thái Nguyên, Công an Thành phố Thái Nguyên tuyên truyền về công tác an ninh, an toàn trường học; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật; Phòng, chống ma túy; Phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho người học. Vận động người học thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông, tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội; hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa người Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế cho người học.

- Phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập, đáp ứng nhu cầu của xã hội; thông tin về chính sách tín dụng cho người học. Các quy chế, nội dung về công tác đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, vị trí việc làm,... các nội dung công tác trọng tâm của ĐHTN và của Trường ĐHKTCN năm học 2023 – 2024.

d. Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

e. Phổ biến, quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đào tạo và giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hoá ứng xử cho HSSV đã được ban hành theo Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho

ON  
H  
HU  
NG  
HAI

thể hệ trẻ giai đoạn 2015-2030, Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025".

f. Phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Thanh niên 2020; Quyết định số 1331/QĐ-TTg. ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

- Tuyên truyền cho người học về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; thực hiện Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

- Tổ chức công tác thanh niên, người học gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội, khuyến khích người học tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục kỹ năng sống do ĐHTN, nhà trường tổ chức và thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2023 - 2024.

g. Hướng dẫn và tạo cơ hội, điều kiện để người học tham gia các hoạt động của Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025", thực hiện theo Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"; Tuyên truyền, giới thiệu cho người học về các kỹ năng tìm kiếm việc làm phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hỗ trợ người học được tham gia, được bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kỹ năng chuyển đổi số, kinh tế số; tăng cường phối hợp, kết nối với doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm cho người học. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp của người học trong công tác khảo sát việc làm của người học sau khi ra trường.

h. Cập nhật, khai thác thông tin công tác giáo dục chính trị và công tác HSSV trên cổng Thông tin điện tử của Bộ (<http://www.moet.gov.vn>), tài khoản Facebook của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (<https://www.facebook.com/vugdcthssv/>), Trang Fanpage "Học sinh, Sinh viên Việt Nam" (<https://www.facebook.com/cthssvn/>), Trang Fanpage "Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên"



trung, chỉ đạo của ngành Giáo dục, hỗ trợ tâm lý giúp người học đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt.

i. Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của người học về những vấn đề liên quan đến quy định, quy chế cơ bản của Nhà trường.

3. Thời gian học: tháng 9, 10/2023 (Có thời khóa biểu chi tiết kèm theo)

4. Hình thức học: Trực tiếp

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng CT HSSV: Chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung chương trình, phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên theo kế hoạch của Nhà trường phù hợp với tình hình thực tiễn. Thường xuyên, kịp thời báo cáo tình hình cho Ban Giám hiệu, Đại học Thái Nguyên theo yêu cầu; cuối đợt tổ chức kiểm tra, chấm và phân loại để đánh giá kết quả của sinh viên và báo cáo với Ban Giám hiệu.

2. Các Khoa chuyên môn: Có trách nhiệm thông báo, đôn đốc cho các lớp sinh viên của đơn vị mình về Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 của Nhà trường; Chủ nhiệm lớp – Cố vấn học tập hướng dẫn sinh viên đăng nhập để tham gia lớp học đồng thời theo dõi và giám sát việc tham gia của sinh viên để kịp thời khắc phục nếu có vấn đề phát sinh trong lớp học.

3. Phòng Quản trị - Phục vụ; Trung tâm Dịch vụ tổng hợp: Chuẩn bị và đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất cho việc tổ chức khóa học tại Hội trường lớn.

4. Các đơn vị có liên quan có trách nhiệm cùng tham gia tổ chức lớp học theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để tuần sinh hoạt công dân năm học 2023 – 2024 cho sinh viên khóa 59 của Nhà trường đạt kết quả tốt.

Sinh viên nghỉ học không có phép hoặc không có bài thu hoạch của đợt sinh hoạt này sẽ bị xử lý theo quy chế HSSV./.

#### Nơi nhận:

- ĐHTN (để b/c);
- Ban Giám hiệu (để c/d tr/k);
- Các đơn vị trực thuộc và thuộc Trường (để t/h);
- Đoàn TH, Hội SV (để t/h);
- Lưu VT, CTHSSV.



KT.HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



PGS. TS. Nguyễn Quốc Tuấn

C  
T  
A  
O  
★  
N  
H

**THỜI KHÓA BIỂU CHI TIẾT “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN”**  
**NĂM HỌC 2023 – 2024 CHO TÂN SINH VIÊN K58**

(Kèm theo Kế hoạch số 732/QĐ-DHKTCN ngày 24/8/2023 của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp)

**1. Nhóm 1: Sinh viên các ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Kỹ thuật điện, Quản lý công nghiệp, Kinh tế công nghiệp.**

Ngày	Thời gian	Đơn vị phụ trách báo cáo viên	Địa điểm
07/9/2023	07h00÷08h30	Bộ môn Chủ nghĩa Mác – Lênin	Hội trường lớn, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
	08h30÷10h00	Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, trường DHKTCN	
	10h00÷11h00	Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên	
09/9/2023	07h00÷08h30	Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Thái Nguyên	Hội trường lớn, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
	08h30÷10h00	Phòng Đào tạo trường DHKTCN	
	10h00÷11h00	Trung tâm Số DHTN, Phòng Đào tạo trường DHKTCN	
09/9/2023	14h00-16h00	<b>Khoa Kinh tế Công nghiệp</b> gặp mặt giới thiệu về các khoa chuyên môn, truyền thống và các ngành đào tạo đối với sinh viên các ngành <b>Quản lý công nghiệp và Kinh tế công nghiệp.</b>	Giảng đường A9-105
16/9/2023	07h00÷08h30	Công an phường Tích Lương	Hội trường lớn, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
	08h30÷09h30	Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên	
	09h30÷11h00	Bộ môn Lịch sử Đảng – Tư tưởng Hồ Chí Minh	
	07h00÷08h30	Bộ môn Ngoại ngữ	
17/9/2023	08h30÷09h30	Bộ môn Chủ nghĩa Mác – Lênin (Giảng viên giảng dạy Pháp luật)	Hội trường lớn, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
	09h30÷11h00	<b>Khoa Điện</b> gặp mặt giới thiệu về các khoa chuyên môn, truyền thống và các ngành đào tạo đối với sinh viên ngành <b>Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, ngành Kỹ thuật điện</b>	

**2. Nhóm 2: Sinh viên các ngành Kỹ thuật Cơ-điện tử, Kỹ thuật Vật liệu, Công nghệ Kỹ thuật Điện - điện tử, Công nghệ chế tạo máy.**

Ngày	Thời gian	Đơn vị phụ trách báo cáo viên	Địa điểm
08/9/2023	07h00÷08h30	Bộ môn Chủ nghĩa Mác – Lê nin	Hội trường lớn, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
	08h30÷10h00	Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, trường DHKTCN	
	10h00÷11h00	Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên	
10/9/2023	07h00÷08h30	Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Thái Nguyên	Hội trường lớn, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
	08h30÷10h00	Phòng Đào tạo trường DHKTCN	
	10h00÷11h00	Trung tâm Số DHTN, Phòng Đào tạo trường DHKTCN	
12/9/2023	19h00÷21h00	<b>Khoa Cơ khí</b> gặp mặt giới thiệu về các khoa chuyên môn, truyền thông và các ngành đào tạo đối với sinh viên các ngành <b>Kỹ thuật Cơ - điện tử và Kỹ thuật Vật liệu.</b>	Hội trường lớn, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
13/9/2023	19h00÷21h00	<b>Khoa Công nghệ Cơ điện và Điện tử</b> gặp mặt giới thiệu về các khoa chuyên môn, truyền thông và các ngành đào tạo đối với sinh viên các ngành <b>Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử và Công nghệ Chế tạo máy.</b>	Hội trường lớn, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
	07h00÷08h30	Công an phường Tích Lương	Hội trường lớn, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
	08h30÷09h30	Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên	
09h30÷11h00	Bộ môn Lịch sử Đảng – Tư tưởng Hồ Chí Minh		
23/9/2023	07h00÷08h30	Bộ môn ngoại ngữ	Hội trường lớn, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
	08h30÷09h30	Bộ môn Chủ nghĩa Mác – Lênin (Giảng viên giảng dạy Pháp luật)	
	09h30÷11h00	Bộ môn ngoại ngữ	
24/9/2023	07h00÷08h30	Bộ môn ngoại ngữ	Hội trường lớn, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
	08h30÷09h30	Bộ môn Chủ nghĩa Mác – Lênin (Giảng viên giảng dạy Pháp luật)	
	09h30÷11h00	Bộ môn ngoại ngữ	

**3. Nhóm 3: Sinh viên các ngành: Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật Điện tử - viễn thông, Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Môi trường, Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị, Kiến trúc.**

Ngày	Thời gian	Đơn vị phụ trách báo cáo viên	Địa điểm
07/9/2023	13h00÷14h30	Công an phường Tích Lương	Hội trường lớn, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
	14h30÷15h30	Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên	
	15h30÷17h00	Bộ môn Lịch sử Đảng – Tư tưởng Hồ Chí Minh	
09/9/2023	13h00÷14h30	Bộ môn Ngoại ngữ	Hội trường lớn, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
	14h30÷15h30	Bộ môn Chủ nghĩa Mác – Lênin (Giảng viên giảng dạy Pháp luật)	
	15h30÷17h00	<b>Khoa Điện tử gặp mặt giới thiệu về các khoa chuyên môn, truyền thông và các ngành đào tạo đối với sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật Điện tử - viễn thông</b>	
16/9/2023	13h00÷14h30	Bộ môn Chủ nghĩa Mác – Lê nin	Phòng họp khoa Xây dựng và Môi trường (A5-304)
	14h30÷16h00	Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, trường DHKTCN	
	16h00÷17h00	Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên	
17/9/2023	13h00÷14h30	Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Thái Nguyên	Hội trường lớn, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
	14h30÷16h00	Phòng Đào tạo trường DHKTCN	
	16h00÷17h00	Trung tâm Số DHTN, Phòng Đào tạo trường DHKTCN	



**4. Nhóm 4: Sinh viên các ngành: Công nghệ Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật Cơ khí động lực, Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ khí (Chương trình tiên tiến); Kỹ thuật điện (Chương trình tiên tiến); Ngôn ngữ Anh, Nghiệp vụ ngoại thương.**

Ngày	Thời gian	Đơn vị phụ trách báo cáo viên	Địa điểm
08/9/2023	13h00÷14h30	Công an phường Tích Lương	Hội trường lớn, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
	14h30÷15h30	Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên	
	15h30÷17h00	Bộ môn Lịch sử Đảng – Tư tưởng Hồ Chí Minh	
10/9/2023	13h00÷14h30	Bộ môn ngoại ngữ	Hội trường lớn, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
	14h30÷15h30	Bộ môn Chủ nghĩa Mác – Lênin (Giảng viên giảng dạy Pháp luật)	
	15h30÷17h00	<b>Khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy động lực</b> gặp mặt giới thiệu về các khoa chuyên môn, truyền thông và các ngành đào tạo đối với sinh viên các ngành <b>Kỹ thuật Cơ khí động lực, Công nghệ Kỹ thuật ô tô</b>	
12/9/2023	15h30÷17h00	<b>Khoa Quốc tế</b> gặp mặt giới thiệu về các khoa chuyên môn, truyền thông và các ngành đào tạo đối với sinh viên các ngành <b>Kỹ thuật cơ khí (Chương trình tiên tiến); Kỹ thuật điện (Chương trình tiên tiến); Ngôn ngữ Anh, Nghiệp vụ ngoại thương.</b>	Phòng hợp khoa Quốc tế (A7-101)
	19h00÷21h00	<b>Khoa Cơ khí</b> gặp mặt giới thiệu về các khoa chuyên môn, truyền thông và các ngành đào tạo đối với sinh viên các ngành <b>Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật cơ khí.</b>	
		Bộ môn Chủ nghĩa Mác – Lê nin	
23/9/2023	13h00÷14h30	Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, trường DHKTCN	Hội trường lớn, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
	14h30÷16h00	Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên	
	16h00÷17h00	Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Thái Nguyên	
24/9/2023	13h00÷14h30	Phòng Đào tạo trường DHKTCN	Hội trường lớn, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
	14h30÷16h00	Phòng Đào tạo trường DHKTCN	
	16h00÷17h00	Trung tâm Số DHTN, Phòng Đào tạo trường DHKTCN	

